



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22759

หน้า: 15 (ล่าง)

Col.Inch: 23.99 Ad Value: 26,389

PRValue (x3): 79,167

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจ้งผิวเมียตุ้ม สลิปเงินเดือน ไปกู้เงินล้าน!

แจ้งผิวเมียตุ้ม สลลิปเงินเดือน ไปกู้เงินล้าน!

ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 พ.ค. นายดำรงค์ เทศปาน อายุ 52 ปี พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ พร้อมผู้เสียหายรายอื่น เข้าพบ ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรดรอง สว. (สอบสวน) กก.1บก.ป. เพื่อแจ้งความเอาผิดนายสมศักดิ์ สุขศรี น.ส.ณัฐพรพรชัย สุขศรี สองสามีภรรยา หลังถูกหลอกให้นำเอกสารส่วนตัวมาทำธุรกรรมสินเชื่อกับธนาคารต่างๆจนกลายเป็นหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆมามอบประกอบการพิจารณา

นายดำรงค์เปิดเผยว่า รู้จักสนิทสนม น.ส.ณัฐพรพรชัยมานานกว่า 15 ปี รักและเอ็นดูเหมือนลูกหลานคนหนึ่ง กระทั่งปี 62 น.ส.ณัฐพรพรชัยติดต่อมาหาบอกว่าแต่งงานมีครอบครัวใหม่อยู่กับนายสมศักดิ์ อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัท ขอยืมสลลิปเงินเดือนไปเป็นเอกสารการจัดตั้ง จึงบอกไปว่าเงินเดือนของตนเองแค่ 3 พันบาท ไม่น่าจะเพียงพอ แต่ น.ส.ณัฐพรพรชัยบอกว่าไม่เป็นไร อ้างว่านายสมศักดิ์ สามี่เป็นข้าราชการระดับสูงสังกัดกรมบังคับคดี รวมถึงรู้จักกับพนักงานธนาคารหลายแห่งสามารถดำเนินการอนุมัติให้ได้ จึงหลงเชื่อมอบเอกสารพร้อมเซ็นเอกสารตามที่ น.ส.ณัฐพรพรชัยร้องขอและอ้างว่าเป็นไปตามขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

“จากนั้นไม่นานผมรู้ความจริงว่า ทั้งคู่ไม่ได้นำสลลิปเงินเดือนและเอกสารต่างๆไปเปิดโรงงานตามอ้างแต่นำไปขอสินเชื่อจากธนาคารต่างๆทำให้ผมเป็นหนี้กว่า 12 ล้านบาท อีกทั้งระหว่างที่ทั้งคู่เข้ามาตีสนิท ยังหลอกให้จำนองบ้านและกู้เงินคนอื่นอีกเกือบ 2 ล้านบาท หลังจากได้เงินทั้งคู่กลับเงิบหายไป ไม่มารับผิดชอบหนี้ที่ก่อขึ้น ผมหลงเชื่อไม่ใช่เพราะอยากได้ผลตอบแทนใดๆเพียงแต่เห็นว่าเมื่อก่อนเคยช่วยเหลือหาบ้านให้อยู่รักเหมือนลูกหลาน อยากให้ทั้งคู่ได้ตั้งใจช่วยเหลือเต็มที่ ไม่คิดว่าจะทำกันไว้ได้ แม้กระทั่งเงินติดตัวก่อนสุดท้ายแค่ 2-3 พันบาท ที่เตรียมไว้ใช้จ่ายค่ารักษาลูกทั้งคู่ยังหลอกยืมไปอีก” นายดำรงค์กล่าว

ขณะที่ผู้เสียหายรายอื่น ให้ข้อมูลด้วยว่า ถูกสามีภรรยาทั้งคู่เข้ามาทำทีสนิท อ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารต่างๆสามารถดำเนินการขอสินเชื่อซื้อบ้านพักหรือคอนโดฯเพื่อนำไปเก็งกำไรขายต่อแต่ต้องยอมจ่ายเงินค่าดำเนินการรายละ 5-6 หมื่นบาท เมื่อจ่ายเงินแล้วกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงที่ยังถูกนำเอกสารส่วนตัวไปทำธุรกรรมต่างๆจนเกิดความเสียหายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงรวมตัวกันเข้าแจ้งความขอให้ดำเนินคดีกับทั้งคู่